

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๒๕๖๓



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขตที่ ๒		เวลา
<input type="checkbox"/> อ.ก.	<input type="checkbox"/> ก.ง.	<input type="checkbox"/> บ.ค.
<input type="checkbox"/> ค.ค.	<input type="checkbox"/> ค.ณ.	<input type="checkbox"/> เลขา.ผอ.
<input type="checkbox"/> ค.น.	<input type="checkbox"/> ส.ส.	<input type="checkbox"/> บ.พ.
<input type="checkbox"/> ส.ส.อ.	<input type="checkbox"/> ส.ส.น.	<input type="checkbox"/> ก.ม.
(.....) เจ้าหน้าที่ยื่น (.....) นอกส่วนราชการ วันที่ 11 ก.พ. 68		วันที่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความ หัวข้อ "อนาคตการศึกษาของเด็กไทย และอาชีพในฝันของเด็กไทยในอนาคต"

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๖๖๒๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

๒. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๗๘๔๘ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ศธ ๐๓๐๒/๔๔๔ จำนวน ๑ ชุด ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ หัวข้อ "อนาคตการศึกษาของเด็กไทย และอาชีพในฝันของเด็กไทยในอนาคต" ไปยังสถานศึกษาในสังกัดให้นักเรียนที่สนใจส่งเรียงความดังกล่าว เข้าประกวดความแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผู้สมควรได้รับรางวัลการประกวดเรียงความฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความ หัวข้อ "อนาคตการศึกษาของเด็กไทย และอาชีพในฝันของเด็กไทยในอนาคต" ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลทราบ โดยสามารถดูประกาศฯ และ Download เกียรติบัตรตาม QR code รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๒๓ ต่อ ๒๔๔๖

เรียนทพอ. กิตติชัยกุล

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายวิชาญ จันทะพงษ์ (นายวิชาญ จันทะพงษ์) ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 11 ก.พ. 68.

นางสาวกัญญา วัฒนศิริ (นางสาวกัญญา วัฒนศิริ) ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

นายวิชาญ จันทะพงษ์ (นายวิชาญ จันทะพงษ์) ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

นายวิชาญ จันทะพงษ์ (นายวิชาญ จันทะพงษ์) ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

สำนักผู้อำนวยการ โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๔๒๘

13 Mr 88

"เรียนดี มีความสุข"



๑๓๖๓

# บันทึกข้อความ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
เลขที่ ๗๒/๒๖
วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๘

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษา โทร ๐๒๒๖๘๘๑๒๒ ต่อ ๒๔๔๖

ที่ ศธ ๐๓๐๒/๑๕๑๗ วันที่ ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความ หัวข้อ “อนาคตการศึกษาของเด็กไทย และอาชีพในฝันของเด็กไทยในอนาคต”

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ศธ ๐๓๐๒/๓๗๕๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ และหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ศธ ๐๓๐๒/๕๔๑๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ขอบความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดเรียงความ หัวข้อ “อนาคตการศึกษาของเด็กไทย และอาชีพในฝันของเด็กไทยในอนาคต” และประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการส่งผลงานและแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การประกวดเรียงความฯ ไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่มีความสนใจส่งเรียงความเข้าประกวด ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันประกวดเรียงความฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผู้สมควรได้รับรางวัลการประกวดเรียงความฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และได้มีประกาศสำนักงานฯ เรื่อง ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความ หัวข้อ “อนาคตการศึกษาของเด็กไทย และอาชีพในฝันของเด็กไทยในอนาคต” รายละเอียดประกาศตามเอกสารแนบ และ QR code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ สำนักงานฯ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ประชาสัมพันธ์ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความฯ ไปยังหน่วยงาน หรือสถานศึกษาในสังกัดของท่าน เพื่อทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ จะขอบคุณยิ่ง

(นายนิติ นาชิต)

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสภาการศึกษา



ประกาศผลการตัดสินฯ



ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

“เรียนดี มีความสุข”



ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
เรื่อง ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความ  
หัวข้อ “อนาคตการศึกษาของเด็กไทย และอาชีพในฝันของเด็กไทยในอนาคต”

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมกับมูลนิธิதாகสินเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้จัดประกวดเรียงความ หัวข้อ “อนาคตการศึกษาของเด็กไทย และอาชีพในฝันของเด็กไทยในอนาคต” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ทุกสังกัดทั่วประเทศ ที่มีความสนใจเขียนเรียงความ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวการศึกษาของเด็กไทยในอนาคตที่สนองตอบต่ออาชีพและการทำงาน รวมทั้งการวางแผนเป้าหมายในชีวิต หรือการเลือกอาชีพต่าง ๆ ในอนาคตตามความสนใจและความถนัดของตนเอง ซึ่งเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยรางวัลการประกวด ประกอบด้วย รางวัลที่ ๑ เงินสด ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน ๑ รางวัล รางวัลที่ ๒ เงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน ๑ รางวัล รางวัลที่ ๓ เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน ๑ รางวัล และรางวัลชมเชย เงินสด ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน ๕ รางวัล ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขันเรียงความ “อนาคตการศึกษาของเด็กไทย และอาชีพในฝันของเด็กไทยในอนาคต” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคนช่วงวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินเรียงความที่สมควรได้รับรางวัลการประกวด เรียงความ หัวข้อ “อนาคตการศึกษาของเด็กไทย และอาชีพในฝันของเด็กไทยในอนาคต” จากผู้ส่งผลงาน เข้าประกวดที่ผ่านหลักเกณฑ์ จำนวน ๑,๗๓๘ คน ครูผู้สนับสนุนการส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความ จำนวน ๘๘๐ คน สถานศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความ จำนวน ๗๐๒ แห่ง จาก ๗๗ จังหวัด เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จำนวน ๘ ราย ดังนี้

รางวัลที่ ๑ (รางวัลชนะเลิศ)

เด็กชายชยากร ศรีสมโภชน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
โรงเรียนพนมเบญจา จังหวัดกระบี่  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

รางวัลที่ ๒ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑)

นางสาวอชิรญา แผงไธสงค์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

## รางวัลที่ ๓ (รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒)

เด็กหญิงสุชัญญา ลาล้า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  
โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์


## รางวัลชมเชย

๑. นางสาวคุณัญญา งามเหลา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
๒. เด็กหญิงพรชิตา พันชนะ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพิพัต จังหวัดกระบี่  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
๓. เด็กชายรัชชานนท์ กระจ่าทอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒  
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
๔. นายพงศภัค โสตนงค์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
โรงเรียนบ้านห้วยทางจริง จังหวัดเพชรบุรี  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒
๕. นางสาวขวัญข้าว ปานวนิชยกิจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ (สข.) จังหวัดเพชรบุรี  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขันเรียงความ “อนาคตการศึกษาของเด็กไทย และอาชีพในฝันของเด็กไทยในอนาคต” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคนช่วงวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้ประสานงานผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อแจ้งแนวทางการรับรางวัลต่อไป อนึ่ง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และมูลนิธิதாகสินเพื่อพัฒนาการศึกษา ขอขอบคุณผู้ส่งผลงานเข้าประกวด และครูผู้ส่งนามรับรองในใบสมัครทุกคน ซึ่งมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเรียงความ และครูผู้ส่งนามในใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ <https://bit.ly/4jzNWCw> หรือ QR code ท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

  
(รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ)  
เลขาธิการสภาการศึกษา



ดาวน์โหลดเกียรติบัตร